

CANON

วิธีถ่ายภาพกีฬา: การตั้งค่ากล้องที่คุณจำเป็นต้องรู้

เรียนรู้วิธีการจัดเตรียมและใช้การตั้งค่ากล้องที่ถูกต้องในการถ่ายภาพกีฬา

สิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับสถานที่

หาสถานที่ที่ดีในการถ่ายรูป

ไปยังสถานที่ก่อนเวลาเพื่อตระเวนหาตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบในการถ่ายภาพของคุณ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่ไม่จำเป็นและหามุมที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพของคุณได้



ใช้ขาตั้งกล้องแบบสามขาหรือขาเดียว

ทำให้ภาพของคุณมีเสถียรภาพมากขึ้นโดยการใส่ขาตั้งกล้องที่มีสามขาเพื่อให้แน่ใจว่ารูปถ่ายของคุณจะไม่พรางมัว หากคุณต้องเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ให้ใช้ขาตั้งกล้องที่มีหนึ่งขาแทนซึ่งเป็นการแก้ปัญหา "ส่วนกลาง" ระหว่างขาตั้งกล้องและอุปกรณ์ที่ถือเคลื่อนที่ทำให้ช่างภาพมีความยืดหยุ่นในการหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาและเคลื่อนที่ไปได้โดยไม่สะดุด

อย่าขวางทางเดินหรือบังผู้ชมคนอื่น ๆ

ผู้ชมจำนวนมากไปที่สนามแข่งขันเพื่อดูการแข่งขันและส่งเสริมทีมของพวกเขา ซึ่งเป็นมารยาทพื้นฐานที่ไม่ควรขวางทางเดินหรือบังพวกเขา ถ้าคุณจำเป็นต้องบังหรือขวางทางเดิน ควรขออนุญาตและขอโทษพวกเขาล่วงหน้าก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะกัน



การตั้งค่ากล้องที่คุณจำเป็นต้องรู้

เปลี่ยนโหมดไปยังโหมดช่องรับแสง (APERTURE PRIORITY หรือ AV)

ช่างถ่ายภาพกีฬามืออาชีพจำนวนมากมักเลือกใช้โหมดช่องรับแสง (AV) ในการถ่ายภาพกีฬา ซึ่งโหมดช่องรับแสง (AV) ช่วยให้คุณสามารถควบคุมช่องรับแสงได้ ดังนั้นคุณสามารถปล่อยให้กล้องกำหนดความเร็วชัตเตอร์ได้เอง



ใช้ช่องรับแสงที่มีขนาดใหญ่

เลือกช่องรับแสงที่มีขนาดใหญ่มากๆ (เช่น f/2.8 หรือ f/4) เพื่อให้แสงสามารถผ่านเข้าไปในกล้องให้ได้มากที่สุด การมีแสงสว่างที่มากขึ้นทำให้ความเร็วของชัตเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นซึ่งจะช่วยให้คุณได้ภาพนิ่งจากวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่



ดู ISO ของคุณ

ใช้ค่า ISO 400 หรือต่ำกว่าเมื่อยังมีแสงสว่างอยู่และค่า ISO 800-1200 สำหรับถ่ายรูปในที่ร่มหรือในวันที่มีเมฆครึ้ม ถ้าหากมีค่ามากกว่า ISO 1200 อาจทำให้ภาพหยابได้

100 ... 200 ... 400 ... 640 ... 800 ... 1250

ต่ำกว่า



สูงกว่า



ใช้โหมดการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในการจับภาพ

ในการถ่ายภาพให้มีประสิทธิภาพนั้น ควรใช้โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องแทนที่จะโฟกัสไปที่จุดๆเดียว คุณอาจต้องการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่โดยใช้โหมดแอล-เซอร์โฝ (AI-Servo) ได้ด้วย



จัดเตรียมและรู้วิธีการตั้งค่ากล้องที่ดี

www.snapshot.canon-asia.com